
สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ (๗๐๘) ชั้น ๗ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
--------------------------------------------------- 

 

๑. การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประธาน แจ้งว่าจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมชาย น าประเสริฐชัย ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

๒. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของฝ่าย ที่ประชุมขอติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของฝ่าย เรียงตามล าดับดังน้ี 
          - ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ ๑ 
          - ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามเอกสารแนบ ๒ 
          - ฝ่ายระบบสารสนเทศ ตามเอกสารแนบ ๓ 
          - ฝ่ายบริการสารสนเทศ รายงานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะหมดสัญญาเช่า เสนอให้มีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าห้อง 
๔๐๖ ต่อเพื่อทดแทนเครื่องยืมคืนให้หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในสภาพเก่าการใช้งานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
          - ส านักงานเลขานุการ  

๑. จัดท าหนังสือแจ้งกองคลังเก่ียวกับการปิดโครงการพัฒนาวิชาการ 
๒. จัดท ารายงานการการเงิน งานพัสดุ เสนอต่อผู้บริหารชุดใหม่ 
๓. ศึกษาวิธีการสรรหารูปแบบใหม่ เพื่อท าข้อตกลงกับคณะเศรษฐศาสตร์ 
๔. ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑ 
๕. มีการเสนอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในเรื่องการให้บริการอาคารสถานที่ เสนอปรับตัวชี้วัดเป็นมีการสรุป

รายงานการใช้สถานที่ 
๖. จัดท าตัวอย่างแบบฟอร์มกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
๗. ติดตามการจัดท าคู่มือ หรือผลการเชิงวิเคราะห์ฯ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
   ตามเอกสารแนบ ๔  

    จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ และรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากทีประชุม 
    ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะด าเนินการดังน้ี 
 มอบฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มช่องทางการบริการงานฝึกอบรม โดยให้บันทึกวิดีโอเพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิก

สามารถดาวน์โหลดมาทบทวน ศึกษาเพิ่มเติม ซ่ึงเบื้องต้นอาจจะขึ้นไว้ที่ youtube อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเตรียมความ
พร้อมตามนโยบายของท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร) เก่ียวกับโครงการ Data Science 
MOOC 

 มอบฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
- ประสานการนัดหมายกับบัณฑิตวิทยาลัยหารือถึงปัญหาการเข้าใช้งานระบบ Ithesis ไม่ได้ 
- แจ้งเพิ่มรายการจัดซ้ือครุภัณฑ์ฮาร์ดดิส จ านวน ๑๐ ก้อน เพื่อทดแทนของเดิมที่เสียหาย โดยให้จัดส่งรายการดังกล่าว

ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มายังงานแผนและประกันคุณภาพ 
 มอบฝ่ายบริการสารสนเทศ  

- ประสานงานกับบริษัทสหธุรกิจเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ (MAX) ที่จะหมดสัญญาเช่า หากมีการขายจะขอให้ทางบริษัท
ให้สิทธ์ิกับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนในราคาที่ไม่แพงมาก 

- สรุปประเด็นการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าที่จะหมดสัญญาเช่า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารด าเนินการต่อไป 

 มอบฝ่ายระบบสารสนเทศ ทบทวนเรื่องอัตราค่าธรรมเนียม ความคุ้มค่าของทรัพยากร และผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตเก่ียวกับการให้บริการระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ PMS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก และระบบอ่ืน ๆ  

 มอบทุกฝ่ายเสนอกิจกรรมอย่างน้อย ๑-๒ กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์งานหลัก ๆ ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ เช่น 
กิจกรรมเชิงสังคม (บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ) การให้ความรู้แก่ชุมชน เป็นต้น ทั้งน้ีขอให้ทุกฝ่ายแจ้งกิจกรรม
เพื่อก าหนดเป็นปฏิทินในภาพรวมต่อไป 
             ทั้งน้ี ขอให้น าเรื่องการปรับแผนเงินรายได้ หรืองานอ่ืน ๆ ที่ต้องพิจารณาตัดสินใจด าเนินการเสนอต่อผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อ
พิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
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๓. รายงานความก้าวหน้าโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑-๒ ส านักงานเลขานุการ โดยงานแผนและประกันคุณภาพ รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑-๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ให้ที่ประชุมพิจารณา/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่
ประชุมมีมติบรรจุวาระการประชุมเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้
ผู้บริหารชุดใหม่ร่วมตัดสินใจ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๔. รายงานผลการด าเนินโครงการสัมมาทิฐิ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ส านักงานเลขานุการ โดยงานทรัพยากรบุคคล รายงานผล
การด าเนินโครงการสัมมาทิฐิ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง "งานเลี้ยงขอบคุณผู้บริหารที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง และ
ขอบคุณบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

๕. การให้ความรู้ผู้บริหารระดับสูง ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร) มีด าริให้มีการจัดอบรมให้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงเล็งเห็นว่าการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ผู้บริหารต้องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ในการน้ี ประธานจึงแจ้งให้ทราบว่าส านักบริการคอมพิวเตอร์ควรเตรียมความพร้อมในการประสานงานการอบรมให้ความรู้กับ 
กลุ่มผู้บริหารในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมรับทราบ 

๖. ขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประธานขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์
ทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในช่วงที่กระผมได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการ ซ่ึงได้รับ
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้ไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย จึงขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสน้ี ที่ประชุมรับทราบ 

๗. ประธานที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหน่ึง 
 

------------------------------------------- 
 
 
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปโดย : สุรินทร์ บัวทอง/มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง  
ตรวจ/ทานโดย : นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์ 
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